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เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ตวง   
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 331 ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  
คนที่สอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วมีมติเห็นสมควรให้จัดท าแผนปฏิบัติการเดินทางลงพ้ืนที่ดังกล่าว โดยผนวกเข้ากับแผนการลงพ้ืนที่ 
ของคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  บัดนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้ก าหนดแนวทาง “การเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ” 
ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันพุธที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลก่อนน ามาเสนอต่อที่ประชุมกรรมาธิการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  



 
 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
 รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ผลประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  
ซึ่งได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑) พิจารณาแนวทางการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ”  
โดยที่ประชุมด าเนินการจัดท าร่างกรอบแนวทางในการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว 
และจะสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาฯ โดยจัดให้มีการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดหนองคาย และ ๒) พิจารณาแนวทางการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง “ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”  
โดยที่ประชุมด าเนินการจัดท าร่างกรอบแนวทางในการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว  และจะสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาฯ โดยจะจัดให้มี การเดินทางไปเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และคณะผู้บริหาร เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องต่าง ๆ ในวาระที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจและแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษาในอนาคตโดยเร็ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

ภาพ – ข่าว โดย ชาณุ สิทธชิัย – ธิดา 
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